



ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรื่อง กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมควบคุมโรคได้จัดทำโครงการความร่วมมือการณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งดำเนินการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวพร้อมกันทั่วประเทศระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ (ต่อเนื่อง ๖ เดือน) ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การสุขภาพสัตว์โรค (OIE) ที่ได้กำหนดเป้าหมายของการฉีดวัคซีนที่จะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมีประสิทธิภาพ (mass vaccination) โดยสุนัขและแมวจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อยร้อยละ ๗๐ ของจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเรียบร้อยแล้ว โดยเป็นงบประมาณที่ใช้สำรวจข้อมูล และขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว รวมถึงเป็นค่าวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ในการฉีด ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เพื่อให้การป้องกันการเกิดและแพร่โรคพิษสุนัขบ้าทั้งในสัตว์ และในคนเกิดประสิทธิภาพ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับคำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๑๒๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จึงออกประกาศดังต่อไปนี้

๑. กำหนดให้พื้นที่ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

๒. ให้เจ้าของสัตว์ควบคุม นำสัตว์ควบคุมที่มีอายุตั้งแต่ ๒ เดือนขึ้นไป เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ปศุสัตว์จังหวัดประกาศกำหนด ซึ่งจะมีประกาศให้ทราบต่อไป

๓. ให้ผู้ฉีดวัคซีน มอบเครื่องหมายประจำตัวสัตว์และใบรับรองการฉีดวัคซีนให้แก่เจ้าของสัตว์ควบคุม เพื่อแสดงว่าสัตว์ควบคุมได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว และเจ้าของสัตว์ควบคุมต้องแสดงเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ที่ได้รับไว้ที่ตัวสัตว์ เพื่อให้เห็นได้อย่างชัดเจนตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบรับรองการฉีดวัคซีน

๔. ประกาศนี้ให้ใช้เฉพาะกรณีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยสัตวแพทย์ หรือผู้ได้รับมอบหมายจากสัตวแพทย์ ซึ่งปฏิบัติงานในหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวีระชัย นาคมาศ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา